

# เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ประกาศคงสถานะให้สมาชิกเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดสทั่วโลก เป็นเวลา 2 ปี



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ประกาศคงสถานะให้กับสมาชิกเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดสทุกท่านทั่วโลก โดยได้รับยกเว้นเงื่อนไขในการรักษาสถานะ นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวของสมาชิกเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดสทั่วโลก เครือโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นโฮเทลแอนด์รีสอร์ทตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสมาชิก จึงประกาศรักษาสถานะให้กับสมาชิกทุกท่าน และสมาชิกที่ถูกปรับลดสถานะเมื่อปลายปี 2562 จะได้รับการปรับคืนเป็นให้เป็นสถานะเดิมก่อนนี้ และจะคงสถานะนั้นไว้ให้จนถึง 31 มกราคม 2565 โดยได้รับยกเว้นเงื่อนไขของการรักษาสถานะเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส

นอกจากนี้สมาชิกเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส ยังสามารถเลือกบริจาคคะแนนสะสมให้กับ Best Western for a Better World® ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนของเบสท์เวสเทิร์น ที่ตั้งมั่นจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาทั่วโลกอีกด้วย

“การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในวงกว้างเป็นอย่างมาก ที่เบสท์เวสเทิร์นโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเราห่วงใยและให้ความสำคัญกับลูกค้าและแขกผู้เข้าพักของเราเสมอมา โดยในภาวะและสถานการณ์เช่นนี้ พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความห่วงใยและความใส่ใจต่อลูกค้าคนสำคัญของเรา รวมไปถึงจะมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วย”

มร. เดวิด คอง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว

สมาชิกเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส์ทุกท่าน ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกปัจจุบัน จะได้รับการคงสถานะโดยอัตโนมัติซึ่งสมาชิกไม่ต้องกระทำการใด ๆ เพิ่ม นอกจากนี้ เบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส์ยังเป็นโปรแกรมการสะสมคะแนนเพียงหนึ่งเดียวที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ ทำให้สมาชิกสามารถเก็บคะแนนไว้ได้นานเท่าที่ต้องการอีกด้วย

“เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ทมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างโปรแกรมสะสมคะแนนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและแขกผู้เข้าพักของเรา ความห่วงใยและใส่ใจคือหนึ่งในหัวใจหลักของการทำงานและการบริการของเบสท์เวสเทิร์น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช่นนี้คือช่วงเวลาที่เราจะได้ให้การบริการอย่างจริงจังแก่ลูกค้าและการสนับสนุนแก่พันธมิตรของเรา”

มิสโดโรธี ดาวลิ่ง รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาด เบสท์เวสเทิร์นโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวเสริม

สมัครสมาชิกและอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์นรีวอร์ดส์ได้ที่ เว็บไซต์ [www.BestWestern.com/Rewards](http://www.BestWestern.com/Rewards)